

Số: BC/CBNHCS

Quảng Bình, ngày 30 tháng 6 năm 2021

Dur thảo

BÁO CÁO
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
VÀ TRỌNG TÂM NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

1.1. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

Tiếp tục bám sát chỉ thị số 35-CT/TU ngày 09/04/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, bám sát định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị NHCSXH và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo của địa phương, trong 6 tháng năm 2021, hoạt động của chi nhánh NHCSXH tỉnh đã đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tập trung triển khai công tác tín dụng ngay từ những tháng đầu năm: tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành chuyển nguồn vốn ngân sách ủy thác qua NHCSXH để cho vay ngay từ những ngày đầu năm; tranh thủ nguồn vốn nhân rồi từ các tổ chức để bổ sung thêm nguồn vốn tín dụng chính sách; tổ chức tham mưu, phân giao nhanh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021 cấp trên giao kịp thời về cơ sở, đồng thời chỉ đạo giải ngân nhanh sớm hoàn thành chỉ tiêu giao. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và bùng phát trở lại ở trong nước, chi nhánh đã quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kép trong tình hình mới, vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch nhưng vẫn thực hiện giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng chính sách phục vụ nhân dân, hỗ trợ kịp thời về nguồn vốn trong thời điểm sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, bà con nông dân, trên địa bàn có điều kiện tái sản xuất, kinh doanh. Đến 30/06/2021, toàn chi nhánh đã đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

Huy động tiền gửi tổ chức và cá nhân đạt 382/385,1 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 36,4/40 tỷ, đạt 92% KH tăng trưởng; Nhận tiền gửi của tổ viên thông qua Tổ TK&VV đạt 185,3/198,5 tỷ đồng, tăng 18,3/32 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 58,8% KHTT. Nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt 97,08/89,6 tỷ đồng. Đây là năm số tiền nguồn vốn nhận ủy thác từ nhân sách chuyển qua NHCSXH đạt cao nhất từ trước đến nay, 24,4/17 tỷ đồng, đạt 143% KH tăng trưởng Trung ương giao, đạt 84,3% KH Trưởng Ban đại diện HĐQT tỉnh giao, đạt 113,7% KH tăng trưởng theo Đề án xây dựng, trong đó: Ngân sách tỉnh tăng 12,74 tỷ đồng và Ngân sách huyện, thị xã, thành phố tăng 11,69 tỷ đồng.

Tổng doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt 658,3 tỷ đồng, tổng doanh số thu nợ 6 tháng đầu năm đạt 502,9 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ 0,3 tỷ đồng (-0,06%). Tổng dư nợ đến 30/6/2021 đạt 3.629,5 tỷ đồng, tăng 154,8 tỷ đồng so với đầu năm (+4,5%), đạt 89,4% kế hoạch tăng trưởng (nguồn vốn tồn đọng tập trung vào vốn mới phân giao giữa tháng 6/2021. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh 7.280 triệu đồng, chiếm 0,20% tổng dư nợ, giảm so với đầu năm 3.621,98 triệu đồng, trong đó: Nợ quá hạn 3.569,63 triệu đồng, chiếm 0,10% tổng dư nợ, giảm 68 triệu đồng (+1,87%) so với đầu năm; Nợ khoanh 3.710 triệu đồng, tăng 3.690 triệu đồng so với đầu năm (tập trung các món rủi ro do đợt mưa lũ cuối năm 2020).

Riêng địa bàn Đồng Hới đạt một số kết quả sau: Huy động tiền gửi tổ chức và cá nhân: 72.278 triệu đồng, tăng so với đầu năm 13.290 triệu đồng (+22,5%), đạt 138,4% KH tăng trưởng, hoàn thành 105,4% KH giao; Nhận tiền gửi tổ viên thông qua Tổ TK&VV: 14.145 triệu đồng, tăng 1.244 triệu đồng so với đầu năm (+9,6%), đạt 155,5% KH tăng trưởng, hoàn thành 103,2% KH giao. Nhận nguồn vốn ủy thác từ ngân sách thành phố: đạt 5.814 triệu đồng, tăng 1.662 triệu đồng, đạt 80% KH giao tăng trưởng. Tổng dư nợ đến 30/6/2021 đạt 230.155 triệu đồng, tăng so với đầu năm 20.976 triệu đồng (+10%), đạt 99% KH giao, đạt 98,8% KH tăng trưởng. Tổng nợ quá hạn là 135 triệu đồng, chiếm 0,06% tổng dư nợ, bằng so với đầu năm.

Trong 6 tháng đầu năm, chi nhánh bám sát tình hình thực tế dịch Covid-19 tại địa phương và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền đã triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối vệ sinh dịch tễ. Xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch trong đơn vị, nơi giao dịch trong tình hình diễn biến mới. Đồng thời triển khai tốt các mặt hoạt động nghiệp vụ: NHCSXH toàn tỉnh không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng; nâng cao chất lượng giao dịch xã, chú trọng “làm mới, làm sáng” Điểm giao dịch xã theo “cảm nang nhận diện cơ bản NHCSXH”; tiếp tục chỉ đạo nâng cao đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ NHCSXH; hoàn thành theo kế hoạch công tác kiểm tra, kiểm soát; phục vụ tốt Đoàn kiểm tra Hội sở chính NHCSXH kiểm tra toàn diện chi nhánh; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, phong trào sáng kiến...

1.2. Thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động:

Công tác bố trí việc làm và chăm lo đời sống cho cán bộ CNV luôn được Cấp uỷ, chuyên môn, công đoàn đặc biệt quan tâm và tạo mọi điều kiện để cán bộ an tâm công tác, gắn bó với từng công việc được giao. Đã bố trí công tác phù hợp với trình độ chuyên môn, khả năng làm việc. Trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc thiết yếu, thực hiện chi trả lương, phụ cấp, tiền ca, công tác phí, thực hiện đóng BHYT, BHXH và giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, khám sức khoẻ định kỳ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động cơ bản được thực hiện theo đúng quy định Nhà nước. Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy được thực hiện tốt. Trong 6 tháng đầu 2021 NHCSXH đã thực hiện hoàn thành chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai ứng dụng VssID- bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di

động đối với 100% cán bộ viên chức người lao động nhằm tiếp cận thông tin và thực hiện các dịch vụ được dễ dàng nhanh chóng nhất.

Thường xuyên duy trì có hiệu quả cao công tác giao ban với tổ chức hội các cấp nhận ủy thác cho vay, kết hợp với công tác tập huấn nghiệp vụ và đào tạo ngoại ngành của NHCSXH vì vậy chất lượng hoạt động tín dụng chính sách không ngừng được nâng lên, các vướng mắc, tồn tại đều được bàn bạc giải quyết kịp thời.

Trong 6 tháng đầu năm đơn vị đã tổ chức Hội nghị người lao động (15/01/2021) và đối thoại định kỳ nhằm đảm bảo cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng đều được quyền tham gia chất vấn, phản biện các hoạt động của Chi nhánh. Cấp ủy chi bộ đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, .. Các chế độ quyền lợi của cán bộ công nhân viên đã được cấp ủy, chuyên môn, công đoàn công khai làm rõ trong Hội nghị người lao động và Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc . Phát động các phong trào thi đua kịp thời động viên cán bộ viên chức lao động hăng hái thi đua, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn, đoàn thể.

1.3. Công tác an ninh quốc phòng:

Chi bộ luôn chú trọng công tác tuyên truyền và tích cực triển khai các văn bản về công tác quốc phòng an ninh, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; xây dựng ý thức tự giác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cụ thể là triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QPAN, nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QPAN; triển khai thực hiện nhiệm vụ QPAN năm 2021 đồng bộ, kịp thời, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Triển khai kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sự kiện, ngày lễ lớn; thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về QPAN;

Tiếp tục thực hiện quán triệt chỉ thị 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban bí thư và kế hoạch số 166-KH/TU ngày 07/10/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Công tác an toàn trụ sở làm việc, nhất là công tác an toàn kho quỹ luôn được đảm bảo; tăng cường lực lượng tự vệ trực trong các ngày nghỉ lễ; thường xuyên tiến hành rà soát, kiểm tra công tác trực bảo vệ cơ quan, công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản đơn vị. Công tác

giao dịch tại các điểm giao dịch tại trụ sở UBND cấp xã trong toàn tỉnh luôn thực hiện đảm bảo quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và tài sản trong tất cả các phiên giao dịch tại xã.

2. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG.

2.1. Công tác chính trị tư tưởng.

Chi bộ NHCSXH đã đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng theo hướng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ viên chức về tình hình thực tiễn của đơn vị. Chi ủy đã thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, các chương trình hành động của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy khối được tổ chức đúng thời gian cho cán bộ, đảng viên, đã tạo được sự thống nhất cao trong chi bộ. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Đặc biệt là thường xuyên tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đối tượng chính sách do Ban kinh tế TW thực hiện. Đồng thời tiếp tục truyền truyền, phổ biến Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/06/2021 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách.

Chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc học tập nghị quyết của Đại hội Đảng bộ khối lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị Quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và triển khai xây dựng kế hoạch nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới toàn thể cán bộ Đảng viên trong đơn vị, 100% cán bộ tham gia nghiên cứu và học tập.

Cấp ủy chi bộ đã luôn luôn quán triệt Quy định số 01-QĐ/TU ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện Công văn số 386-CV/TU ngày 30/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Đảng.

Về công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng tác phong của Bác, Chi bộ NHCSXH phổ biến Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc học tập gắn liền với các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngành như: Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2021); 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911- 25/8/2021);

Thực hiện kế hoạch số 18-KH/ĐUK ngày 03/03/2021 về việc sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW; cấp ủy chi bộ quán triệt đến Công đoàn cơ sở NHCSXH Quảng Bình, đoàn thanh niên chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực hiện

sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên đối với mỗi đoàn viên công đoàn gắn với trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước, thường xuyên lãnh đạo các đảng viên thực hiện việc làm theo về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; về xây dựng đạo đức cán bộ, đảng viên tận tụy, sáng tạo, gương mẫu.

2.2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng:

Xác định công tác tổ chức xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo tạo nền tảng tiên quyết, vững chắc cho sự thành công trong việc lãnh đạo hoạt động của đơn vị. Chi uỷ đã tập trung xây dựng, củng cố chi bộ theo hướng TCCS Đảng trong sạch, vững mạnh; chấp hành và nâng cao chất lượng chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, nội dung sinh hoạt chi bộ từng bước đổi mới, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được thực hiện thường xuyên đặc biệt là các nội dung liên quan đến việc quản lý cán bộ, đảng viên tại đơn vị. Cấp ủy - Chuyên môn - Công đoàn ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm cấp ủy chi bộ NHCSXH đã họp và cho ý kiến về chủ trương bổ nhiệm lại 03 Phó Trưởng phòng nghiệp vụ NHCSXH tỉnh

Chi bộ đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cấp ủy, Ban giám đốc năm 2020 gắn liền với thực hiện Nghị quyết TW TW4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (khóa XII). Công tác phát triển đảng viên mới được Chi bộ chú trọng thực hiện, tiếp tục đăng ký cho đoàn viên ưu tú tham gia lớp đối tượng Đảng do Đảng ủy khối tổ chức.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát.

Thực hiện văn bản số 04-Ctr/ĐUK ngày 16/11/2020 về Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025; Chi bộ NHCSXH đã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa: 2020-2025 và kế hoạch giám sát đảng viên năm 2021. Tại chi bộ tiếp tục thực hiện giám sát việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên, nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đảng viên và các tổ Đảng trực thuộc chi bộ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Qua theo dõi, hoạt động của Chi bộ trong 6 tháng đầu năm không có vấn đề gì nổi cộm, đảng viên chấp hành tốt nội quy, quy chế của Đảng, đi đầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ tiếp tục thực hiện bám sát kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban thường vụ Đảng ủy khối để triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát tại đơn vị.

Thực hiện kế hoạch giám sát số 13/KH/ĐUK ngày 18/12/2020 của Ban thường vụ Đảng ủy khối về việc giám sát thực hiện chỉ thị 05-CT/TW, ngày

15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh” đối với Đ/c Bí thư và Phó bí thư, Đảng bộ khối Doanh nghiệp đã thực hiện quyết định số 89/QĐ-ĐUK của BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về giám sát thực hiện chỉ thị 05-CT/TW đối với cấp ủy chi bộ NHCSXH, Đ/c Bí thư và Phó bí thư chi bộ, kết quả giám sát Cấp ủy chi bộ và các Đ/c được giám sát đã thực hiện tốt chỉ thị 05-CT/TW trong việc chỉ đạo học tập, quán triệt lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tiếp tục chuẩn bị các nội dung để thực hiện kế hoạch giám sát số 02-KH/UBKTU ngày 03/02/2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc giám sát công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Doanh nghiệp đối với Đ/c Bí thư và phó bí thư.

2.4. Công tác Dân vận và lãnh đạo hoạt động đoàn thể quần chúng.

Quán triệt quy định của Đảng về công tác Dân vận, chi bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế hoạt động công tác dân vận của Đảng ủy khối. Cùng với chuyên môn tham gia lãnh đạo, giúp đỡ và luôn tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công... hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Công đoàn thường xuyên vận động Đoàn viên công đoàn phát huy cao tinh thần làm chủ trong đơn vị, năng động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm.

Chi ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại đơn vị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế hoạt động công tác dân vận của Đảng ủy khối. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ: Chuyên môn, Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 và Hội nghị đối thoại định kỳ theo quy định.

Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch tổ chức hoạt động từ thiện, an sinh xã hội và các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch năm 2021, cụ thể :

Hưởng ứng thư kêu gọi toàn dân đoàn kết, ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 của Tỉnh ủy- HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh chi nhánh NHCSXH đã thực hiện ủng hộ số tiền 70 triệu đồng ; hỗ trợ qua UBMT các tỉnh Bắc Giang , Bắc Ninh mỗi tỉnh 30 triệu đồng. Hỗ trợ 02 chốt biên phòng trong thực hiện công tác chống dịch Covid 19 ở vùng biên giới, mỗi chốt 5 triệu đồng. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn chung tay hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang, toàn đơn vị đăng ký 780kg.

Tổ chức thăm và trao quà Tết cho các em trẻ khuyết tật, mồ côi tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Hới, đã trao 99 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, gồm: bánh kẹo, mứt nhằm động viên các em vượt qua khó khăn, học tập tốt và đón Tết Nguyên đán vui vẻ, an lành; Phối hợp với công đoàn NHCSXH Việt nam tặng quà tết các gia đình hộ nghèo và đối tượng chính sách đối với đồng bào vùng lũ tại 2 xã : Duy Ninh- Quảng Ninh và xã Phong Thủy – Lệ Thủy mỗi xã 150 suất quà với trị giá 500/suất.

Chỉ đạo Công đoàn cơ sở NHCSXH hỗ trợ động viên thăm hỏi gia đình cán bộ viên chức có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm,.. Chỉ đạo các Công đoàn bộ phận tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Hỗ trợ kinh phí các công đoàn bộ phận tổ chức giao lưu gia đình cán bộ, đảng viên nhân ngày ngày gia đình việt nam (28/6)

Đối với chi đoàn thanh niên cơ sở NHCSXH có các hoạt động cụ thể như sau: Chi đoàn đã kết hợp với các chi đoàn bạn tổ chức chương trình "Nồi cháo tình thương", thăm tặng quà các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa ngày 31/1; Ủng hộ kinh phí xây dựng "Trường đẹp cho em".

Phát động đoàn viên dọn dẹp khuôn viên cơ quan hưởng ứng phong trào Chủ nhật xanh, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021: phối hợp với chi đoàn bạn trao tặng tủ quần áo cho bà con Bản KA-AI, tham gia Lễ khởi công xây dựng công trình thanh niên Nhà Nhân Ái, tặng "tủ sách yêu thương" cho các em thiếu nhi vùng xa trên địa bàn huyện Minh Hóa, thăm và tặng quà chốt kiểm dịch tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

II. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, TỒN TẠI:

Ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân, đặc biệt là hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Trong quý 1,2/2021 do dịch bệnh Covid 19 bùng phát trở lại nên ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị nói riêng và tín dụng chính sách trên địa bàn nói chung.

Nguồn lực để thực hiện một số chương trình tín dụng chính sách còn hạn chế so với nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách trên địa bàn, nhất là chương trình cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, Nhà ở xã hội.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Nghiêm túc tổ chức thực tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo các chỉ đạo của Chính phủ, ngành Ngân hàng và chính quyền địa phương. Thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo nhiệm vụ chống dịch covid-19 vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021.

Tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp các nội dung trọng tâm: Tham mưu Ban thường trực Tỉnh ủy, huyện ủy, thị ủy, thành ủy văn bản tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tham mưu tiếp tục bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay theo Kế hoạch được giao, phân đầu quý III/2021, chi nhánh đạt trên 100 tỷ nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương; tham mưu xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2022; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định để thay thế Quyết định số

32/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 và các quyết định sửa đổi, bổ sung liên quan về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội

Triển khai đồng bộ các nội dung để triển khai Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, như: công tác tuyên truyền, công tác tập huấn, công tác rà soát đối tượng, lập nhu cầu vốn, công tác tham mưu chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành phối hợp thực hiện, công tác giải ngân cho vay...

Thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021 theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm, phấn đấu tăng trưởng dư nợ 2021 từ 8% trở lên, dư nợ đến cuối năm đạt trên 3.700 tỷ đồng; thực hiện tốt công tác xử lý nợ rủi ro, công tác phân loại nợ khi có chỉ đạo mới của Hội sở chính. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, nhất là tổ chức thực hiện Đề án, Phương án củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng đối với Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quảng Trạch và Lệ Thủy.

Làm tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác hạch toán, kế toán, thi đua khen thưởng, kiểm tra kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đã xây dựng... góp phần vào thành công chung của chi nhánh.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

- Thường xuyên đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Thực hiện tốt Kết Luận số **01- KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục khai thực hiện** Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời chi bộ biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân tiêu biểu.

- Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên và các Tổ đảng trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị và nguyên tắc tổ chức của Đảng.

- Chuẩn bị các nội dung để báo cáo đoàn Giám sát theo kế hoạch giám sát số 02-KH/UBKTU ngày 03/02/2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc giám sát công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Doanh nghiệp đối với đối với Đ/c Bí thư và phó Bí thư cho bộ NHCSXH

3. Công tác đoàn thể:

Động viên đoàn thể, quần chúng chung sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Chi bộ, Chuyên môn, Công đoàn, tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn và Chuyên môn phát động; Tiếp tục triển khai chương trình “Cấp lá yêu thương” do Công đoàn cơ sở, CĐBP NHCSXH theo kế hoạch.

4. Công tác an ninh quốc phòng:

- Tăng cường giáo dục, đấu tranh phòng ngừa và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt an toàn giao thông, an ninh trật tự tại đơn vị.

- Thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng, chống chiến lược diễn biến hoà bình của kẻ thù trong tình hình mới.

- Thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ năm 2021 theo kế hoạch.

- Thường xuyên kiểm tra công tác trực và bảo vệ cơ quan, rà soát bổ sung đầy đủ các phương tiện phòng chống cháy, nổ trong mùa nắng hạn ... đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản, tiền bạc và con người.

Trên đây, là báo cáo sơ kết quý 6 tháng đầu 2021 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Chi bộ NHCSXH tỉnh Quảng Bình.

Nơi nhận:

- BTV Đảng uỷ khối;
- BCH Chi bộ;
- Các Tổ Đảng;
- Công đoàn cơ sở;
- Lưu Chi bộ

TM. BCH CHI BỘ
BÍ THƯ

Trần Văn Tài